
ภาพรวมตลาดนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย ณ

ครึ่งปีแรก พ.ศ.2556

หลังจากเหตุการณน้ําทวมในปีพ.ศ.2554 ตลาดนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทยยังคงเติบโตอยางตอเน่ือง โดย

เฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออก อางอิงจากรายงานฉบับลาสุดของฝ ายวิจัย จากคอลลิเออรส อินเตอรเนชัน่แนล

ประเทศไทย

 

อุปทานสะสมของนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย ณ ครึ่งแรกปีพ.ศ.2556

ที่มา: การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และฝ ายวิจัย คอลลิเออรส อินเตอรเนชั่นแนล ประเทศไทย

หมายเหตุ:

1.     อุปทานในกราฟขางบนครอบคลุมนิคมอุตสาหกรรม และสวนอุตสาหกรรมทัง้หมดที่พัฒนา1.

และดําเนินการโดยการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) พัฒนา และดําเนินการรวมระ

หวาง กนอ. กับบริษัทเอกชน  รวมทัง้นิคมอุตสาหกรรมที่พัฒนา และดําเนินการโดยบริษัทเอกชน

2.     เน้ือที่ในกราฟขางบนเป็นเน้ือที่ทัง้หมดในนิคมอุตสาหกรรม แมวานิคมอุตสาหกรรมสวนใหญ2.

จะทยอยพัฒนาเป็นเฟส

 

นิคมอุตสาหกรรมประมาณ 5,800ไร ที่เพิ่มเขาสูตลาดในชวงครึ่งแรกปีพ.ศ.2556 โดยนายสุรเชษฐ กองชีพ ผูชวยผู

อํานวยการฝ ายวิจัย คอลลิเออรส อินเตอรเนชัน่แนล ประเทศไทย กลาวถึงอุปทานในตลาดวา “นอกจากน้ี มีอีกมาก

กวา 10,000 ไรที่อยูระหวางการพัฒนา และมีกําหนดเปิดใหบริการในชวงครึ่งหลังปีพ.ศ.2556 พื้นที่ในนิคม

อุตสาหกรรมสวนใหญที่เปิดขาย / เชาในปีที่ผานมา และในชวงครึ่งแรกปีพ.ศ.2556 ตัง้อยูในภาคตะวันออก โดย

เน้ือที่ในนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 156,900 ไร จากทัง้หมดประมาณ 70 แหงใน

ประเทศไทย”
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อุปทานสะสมจําแนกตามภาค ณ ครึ่งแรกปีพ.ศ.2556

ที่มา: การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และฝ ายวิจัย คอลลิเออรส อินเตอรเนชั่นแนล ประเทศไทย

 

นิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก และภาคกลางครอบครองสัดสวนประมาณ 95% ของอุปทานทัง้หมด “โดยที่

พื้นที่มากกวา 108,900 ไร หรือประมาณ 69% อยูในภาคตะวันออก และยังมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง โดย

เฉพาะหลังจากเหตุการณน้ําทวมในภาคกลางในชวงไตรมาสที่ 4 พ.ศ.2554 โดยมีนิคมอุตสาหกรรมประมาณ 8,000

ไรเพิ่มขึ้นในตลาดในปีพ.ศ.2555 และในครึ่งแรกปีพ.ศ.2556 นอกจากน้ี การนิคมอุตสาหกรรมยังมีแผนที่จะ

พัฒนานิคมอุตสาหกรรมในภาคใต และจังหวัดชายแดนอื่นๆ” สุรเชษฐ กลาว

 

มีนิคมอุตสาหกรรมประมาณ 98,000 ไรที่ไดรับการอนุมัติจากการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือสํานักงาน

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน รวมทัง้เป็นโครงการที่อยูระหวางศึกษาความเป็นไปไดทัง้ของรัฐฐาล และเอกชน

โดยอยูในภาคใตมากที่สุดคือมากกวา 38,800 ไร ตามมาดวยภาคตะวันออกที่ประมาณ 21,300 ไร เน่ืองจากวามี

นิคมอุตสาหกรรมบริการบางแหงในภาคใตที่มีขนาดใหญกวา 20,000 ไร

 

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) มีแผนที่จะพัฒนานิคมอุตสาหกรรมใหมๆ ในหลายจังหวัดทัว่

ประเทศไทย ซึ่งในเรื่องน้ี นายสุรเชษฐ ไดกลาวเพิ่มเติมวา “มีนิคมอุตสาหกรรมบางแหงอยูระหวางการศึกษาความ

เป็นไปไดในการพัฒนา และอาจมีการตัดสินใจเรื่องของตําแหนง และขนาดของนิคมอุตสาหกรรมภายในปีน้ี การ

นิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยใหความสนใจในจังหวัดชายแดนของประเทศไทย เชน จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อ

รองรับโครงการนิคมอุตสาหกรรม และทาเรือน้ําลึกทวาย อําเภอเชียงของในจังหวัดเชียงรายเพื่อรองรับการสงออก

– นําเขาสินคากับประเทศจีนผานเสนทาง R3A และสะพานมิตรภาพไทย – ลาว”
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“นอกจากน้ี การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยยังใหความสนใจตอพื้นที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก –

ตะวันตก โดยเริ่มจากอําเภอแมสอด จังหวัดตาก จังหวัดขอนแกน และมุกดาหาร รวมทัง้จังหวัดอื่นๆ อีก 5 จังหวัด

ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยยังตองการความรวมมือจากเอกชนในการ

พัฒนานิคมอุตสาหกรรมสําหรับอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดยอมในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ

ภาคกลาง” สุรเชษฐ กลาวเพิ่มเติม

 

อัตราการครอบครองพื้นที่เฉลี่ยในภาคกลางสูงที่สุด ตามดวยภาคตะวันออก แมวานิคมอุตสาหกรรมใหมสวนใหญ

และพื้นที่ที่ขยายใหมจะอยูในภาคตะวันออก แตนักลงทุนจํานวนมากยังใหความสนใจในพื้นที่น้ี ดังนัน้อัตราการ

ครอบครองพื้นที่เฉลี่ยในครึ่งแรกปีพ.ศ.2556 สูงกวาปีที่ผานมา

 

“นักลงทุนทัง้ชาวไทย และตางชาติจํานวนมากยังคงเชื่อมัน่ในประเทศไทย ดังนัน้อัตราการครอบครองพื้นที่ในทุก

ภาคจึงเพิ่มขึ้นจากปีที่ผานมา แมแตในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากน้ําทวม” สุรเชษฐ กลาวเพิ่มเติม

 

มูลคาการลงทุนโดยตรงจากตางชาติ (FDI) ในปีที่ผานมาสูงที่สุดในรอบ 10 ปีดวยมูลคามากกวา 9.8 แสนลานบาท

แมวาในชวงครึ่งแรกปีพ.ศ.2555 จะมีมูลคาเพียงแคประมาณ3.38 แสนลานบาทเทานัน้ แตวามาเพิ่มมากขึ้นอยาง

เห็นไดชัดในชวงครึ่งหลังปีพ.ศ.2555 สําหรับในครึ่งแรกพ.ศ.2556 มีมูลคาการลงทุนสูงกวาครึ่งแรกปีที่แลวประมาณ

33% ดังนัน้สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนคาดการณวาในปีพ.ศ.2556 มูลคาการลงทุนโดยตรงจากตาง

ชาติจะมีมูลคาใกลเคียง หรือมากกวาปีที่ผานมา

 

การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปีพ.ศ.2558 มีสวนชวยดึงดูดนักลงทุนตางชาติใหเขามาลงทุนในประเทศ

ไทย โดยนายสุรเชษฐ ไดกลาวถึงเรื่องน้ีวา “การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปีพ.ศ.2558 เป็นอีกปัจจัยหน่ึง

ในการกระตุนมูลคาการลงทุนโดยตรงจากตางชาติในประเทศไทย เน่ืองจากมีนักลงทุนชาวตางชาติจํานวนมากมอง

หาฐานการผลิตที่มีระบบสาธารณูปโภค สิ่งอํานวยความสะดวก และระบบการขนสงสินคาที่สามารถรองรับการลงทุน

ได และอีกปัจจัยหน่ึงก็คือนักลงทุนตองการสิทธิประโยชนจากการเขาสูประชมเศรษฐกิจอาเซียนในการสงสินคาไป

ขายในประเทศอื่นๆ ในอาเซียน”

 

“นักลงทุนชาวญี่ป ุนยังคงเป็นกลุมนักลงทุนที่มีมูลคาการลงทุนในประเทศไทยมากที่สุด ตัง้แตเดือนมกราคม พ.ศ.



2556 เป็นตนมา นักลงทุนชาวญี่ป ุนไดรับอนุมัติสงเสริมการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

จํานวน 383 โครงการ มูลคาการลงทุนประมาณ 21.7 หมื่นลานบาท ประมาณ 28% ของมูลคาการลงทุนของชาว

ตางชาติในชวง 6 เดือนแรกของปีพ.ศ.2556” เขากลาวเพิ่มเติม

 

แมวานโยบายในการสงเสริมการลงทุนฉบับใหมของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนจะยังไมสรุป และทาง

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนยังเปิดกวางรับฟังความคิดเห็น และขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากนักลงทุน

“คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนจะปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนใหมในปีพ.ศ.2558 เพื่อเตรียมพรอมในการเขาสู

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเพื่อเพิ่มศักยภาพของประเทศไทย เพราะทุกประเทศในภูมิภาคอาเซียนตางก็มีน

โยบาย และยุทธศาสตรการสงเสริมการลงทุนเพื่อดึงดูดนักลงทุนชาวตางชาติ แตวานักลงทุนบางสวนยังมีความ

กังวลในเรื่องของคลัสเตอรอุตสาหกรรมใหมในภูมิภาค เน่ืองจากบางทําเลของประเทศไทยยังขาดโครงสรางพื้นฐาน

และสิ่งอํานวยความสะดวก ดังนัน้รัฐบาลตองพัฒนาและยกระดับทัง้โครงสรางพื้นฐาน และสิ่งอํานวยความสะดวก

ตางๆ เพื่อเตรียมความพรอมในการรองรับการลงทุนใหม” สุรเชษฐ กลาว

 

“คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในขอเสนอการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในอําเภอแมสอด จังหวัดตาก โดยภายในเขต

เศรษฐกิจพิเศษที่จะพัฒนาน้ีจะมีทัง้เขตอุตสาหกรรม เขตที่อยูอาศัย และศูนยการขนสงสินคา รวมทัง้โครงสรางพื้น

ฐานใหม นอกจากน้ี ยังมีแผนที่จะพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดชายแดนอื่นๆ ดังน้ี 1. อําเภอเชียงแสน และ

เชียงของ จังหวัดเชียงราย 2. กาญจนบุรี 3. สงขลา และยะลา 4. หนองคาย นครพนม และมุกดาหาร แตจะเริ่มที่

แมสอดเป็นอันดับแรก ซึ่งยิ่งพัฒนาไดเร็วเทาไหรก็ยิ่งเป็นผลดีตอประเทศไทยมากเทานัน้” นายสุรเชษฐ กลาวสรุป


